

KIẾN XƯƠNG**Mở rộng diện tích cấy máy, giảm ruộng bỏ hoang, tăng ruộng tích tụ**

Ngay sau khi thu hoạch xong lúa xuân, huyện chỉ đạo các xã, thị trấn tuyên truyền người dân khẩn trương làm đất, chuẩn bị điều kiện tốt nhất cho sản xuất vụ mùa, phấn đấu hoàn thành gieo cấy hơn 11.000ha lúa mùa trước ngày 20/7.



Ông Nguyễn Văn Trú, thôn Đô Lương, xã Vũ An (Kiến Xương) đưa máy cấy xuống đồng.

Ông Vũ Quang Thế, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã Vũ An cho biết: Sau khi thu hoạch xong lúa xuân, HTX đã tuyên truyền người dân làm đất, vệ sinh đồng ruộng, giao các thôn hợp đồng cụ thể với các chủ máy làm đất. Ngay sau đó tiến hành tập huấn cho gần 300 nông dân của 5 thôn về việc xử lý rơm rạ sau thu hoạch bằng chế phẩm vi sinh và sử dụng phân bón hữu cơ "3 trong 1" để diệt ốc bươu vàng, cải tạo đất và xử lý cỏ dại, hạn chế tối đa hiện tượng lúa bị ngộ độc nghẹt rễ sau cấy. Chủ động điều tiết nước để phục vụ công đoạn làm đất, làm đất xong đến đâu tuyên truyền bà con cấy đến đó cho kịp thời vụ. Do đó, từ ngày 8/7, người dân trong xã đã bắt đầu cấy, đến hết ngày 11/7 đã cấy được khoảng 65/205ha. Năm nay người dân tích cực đưa cơ giới hóa vào đồng ruộng, giảm ruộng bỏ hoang. Ngoài 30% diện tích được cấy bằng máy, bà con tranh thủ đi cấy vào chiều tối và đêm để tránh thời tiết nắng nóng.

Tại cánh đồng thôn Đô Lương, ông Phạm Thanh Hải trao đổi: Vụ mùa năm nay gia đình tôi cấy 25 mẫu, chủ yếu là giống Đài thơm. Để hoàn thành diện tích này, ngay sau khi thu hoạch xong lúa xuân, tôi đã sớm thuê máy làm đất và thuê máy cấy từ ngày 12/7, phần đất cấy xong trước ngày 20/7. Mặc dù cấy nhiều nhưng gần như tôi không phải làm gì, thuê khoán khâu làm đất giá 125.000 đồng/sào, mạ khay cấy máy với giá 230.000 đồng/sào nên chỉ việc ra nhận ruộng và chờ tới ngày chăm sóc lúa. Cũng ở thôn Đô Lương, ông Nguyễn Văn Trú cho biết: Từ năm 2020 tôi đã mua máy cấy nhỏ để cấy trên 1 mẫu ruộng của nhà và cấy thuê khoảng 45 mẫu/vụ. Để bảo đảm đủ diện tích này, tôi đã gieo 5.000 khay mạ vừa để cấy vừa để bán mạ. Cứ có ruộng đến đâu tôi đưa máy xuống cấy đến đó, bình quân mỗi ngày cấy được 3 mẫu, phần đất đến ngày 20/7 sẽ cấy xong toàn bộ diện tích cho bà con. Vụ mùa năm nay, xã Vũ Ninh gieo cấy gần 290ha,

chủ yếu là các giống BC15, BC20, Đài thơm, nếp các loại. Bà Nguyễn Thị Huệ, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã cho biết: Điểm mới của vụ mùa năm nay là 30% diện tích được cấy bằng máy, tăng 20% so với vụ mùa năm ngoái. Lý do tăng là do người dân vận dụng cơ chế, chính sách hỗ trợ của tỉnh để mua máy mới, đồng thời thấy được tác dụng của việc cấy máy góp phần tiết kiệm chi phí, ngày công, giảm diện tích gieo vãi. Theo tính toán, nếu cấy tay người dân phải thuê với giá 300.000 đồng/sào, lại chưa có mạ, còn cấy máy đã gồm cả mạ và công cấy chỉ chi từ 270.000 - 285.000 đồng/sào. Vì thế, ngoài 5 máy cấy trong xã, người dân còn thuê thêm máy cấy ở xã khác cho kịp thời vụ. Bà Vũ Thị Tuyết, thôn Nam Sơn chia sẻ: Do nhà không có người làm ruộng nên trước đây chúng tôi thường gieo sạ dẫn đến tình trạng lúa cỏ, gieo xong lúa ngập úng chết, phải gieo lại nhiều lần vừa tốn công vừa tốn chi phí. Chính từ những

bài học đó nên vụ mùa này tôi đã chuyển hẳn sang cấy máy, phần đất xong trước ngày 13/7.

Tại cánh đồng thôn Đại Đồng, ông Vũ Đình Thoại cho biết: Năm nay là năm đầu tiên tôi đầu tư mua máy cấy to nên ngoài 20 mẫu ruộng của nhà tôi còn cấy thuê trên 40 mẫu cho bà con. Từ ngày 7/7 tôi bắt đầu đưa máy xuống đồng, làm từ 6 giờ sáng đến 8 giờ tối. Cứ 6 người thay nhau ngồi máy, chuyển mạ, bình quân mỗi ngày tôi cấy được 15 mẫu. Cấy xong từ 2 - 3 ngày tôi sẽ bón đạm sau đó từ 7 - 10 ngày tôi bón thúc để lúa có đà sinh trưởng, phát triển tốt.

Bà Nguyễn Thị Mai, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Kiến Xương cho biết: Đến thời điểm này, các địa phương trong huyện đang bước vào thời kỳ cao điểm cấy lúa mùa. Điểm nổi bật là số lượng máy móc phục vụ sản xuất vụ mùa tăng nhanh, trong đó máy cấy đã xuất hiện ở tất cả các xã. Toàn huyện có gần 1.000 máy làm đất, hơn 430 máy cấy nên khâu làm đất đã được cơ giới hóa 100%, trên 40% diện tích được cấy bằng máy. Kết quả đó không chỉ đẩy nhanh tiến độ sản xuất mùa vụ mà còn giảm diện tích ruộng bỏ hoang, tăng diện tích ruộng đất tích tụ. Để thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất vụ mùa, thời gian tới huyện sẽ yêu cầu các phòng, ban chuyên môn bám sát địa bàn, phối hợp với UBND các xã tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn nông dân các biện pháp kỹ thuật chăm sóc lúa sau gieo cấy; tăng cường kiểm tra đồng ruộng, tổ chức phòng, trừ sâu bệnh kịp thời, hiệu quả.

THU THỦY

Liên kết để sản xuất nông nghiệp bền vững

Trái ngược với các hộ trồng ớt vụ xuân hè phần khởi vì ớt được mùa, được giá, các hộ trồng bí xanh xã Hồng Bạch (Đông Hưng) lại buồn khi giá bí giảm tới 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều đó đặt ra bài toán về quy hoạch vùng, về liên kết bao tiêu nông sản cho nông dân để sản xuất nông nghiệp bền vững.

Vụ xuân hè năm nay là vụ đầu tiên gia đình ông Nguyễn Văn Phú, thôn Hậu Thượng trồng gần 3 sào ớt trên vùng chuyên màu. Sau hơn 3 tháng trồng, chăm sóc, ớt cho thu hoạch lứa đầu. Từ đầu vụ đến nay, gia đình ông Phú thu được gần 6 tạ ớt. Thu hoạch đến đâu HTX DVNN xã liên kết với công ty thu mua đến đó với giá cao, ổn định. Ông Phú cho biết: Ớt quả loại 1 công ty thu mua với giá 19.000 đồng/kg, số còn lại tôi mang ra chợ bán với giá 6.000 đồng/kg, 3 sào ớt, tôi đã bán được trên 10 triệu đồng, còn thu tiếp tới hết tháng 7. Trồng ớt thu nhập cao hơn trồng lúa và một số cây màu khác.

Xã Hồng Bạch có vùng chuyên màu diện tích trên 40ha. Để nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích canh tác, vụ xuân hè 2024, HTX DVNN xã đã liên kết với công ty tại Hà Nội đưa cây ớt vào trồng thử nghiệm với diện tích 4 mẫu. Các hộ trồng bằng giống chất lượng do công ty cung cấp, trồng, chăm sóc, phòng, trừ sâu bệnh theo đúng hướng dẫn của công ty, vì vậy ớt phát triển nhanh, sai quả, quả đều đẹp nhiều. Thời điểm này, nông dân tranh thủ thời tiết thuận lợi, tập trung thu hoạch ớt đợt 2. Bà Nguyễn Thị Sâm, thôn Hậu Thượng chia sẻ: Mô hình liên kết này tôi thấy rất bài bản, công ty giữ chữ tín với bà con. Dù thị trường giá chỉ 12.000 - 14.000 đồng/kg ớt chín nhưng công ty vẫn thu mua với giá 19.000 đồng/kg, đúng hợp đồng đã ký kết từ đầu vụ. Chúng tôi rất phấn khởi, mong HTX DVNN xã tiếp tục liên kết với công ty triển khai mô hình ở các vụ tiếp theo để chúng tôi tham gia, mở rộng diện tích.

Cây bí xanh xuân hè đã có mặt trên đồng đất Hồng

Bạch hàng chục năm nay, diện tích trồng bí được bà con mở rộng lên tới 20ha. Hiện bí xanh đang vào vụ thu hoạch. Nông dân nơi đây có nhiều kinh nghiệm trồng bí xanh trên giàn cùng với thời tiết thuận lợi cây bí sinh trưởng, phát triển tốt, sai quả, quả to, thẳng đẹp nhưng do không có liên kết, bao tiêu sản phẩm, người trồng tự lo đầu ra dẫn đến thị trường tiêu thụ không ổn định, thường bị tư thương ép giá. Giá bí xanh vụ này giảm khoảng 50% so với cùng kỳ năm ngoái mà vẫn không có nhiều thương lái về thu mua. Nhìn ruộng bí nhà mình sai trĩu quả nhưng hàng ngày công nông trông người đến thu mua, bí cứ để già trên giàn, ông Đỗ Minh Đức, thôn Hậu Thượng chia sẻ: Nhà tôi trồng bí xanh vụ xuân hè đã nhiều năm. Năm nay nhà tôi trồng 7 sào bí xanh giống Nova 209. Bí năm nay được mùa nhưng giá bán giảm quá sâu, chỉ được 3.000 - 4.000 đồng/kg, năm ngoái đầu mùa bán 10.000 - 12.000 đồng/kg, chính vụ giảm

còn 6.000 - 7.000 đồng/kg. Nhiều năm rồi giá bí mới giảm sâu như vậy, tính ra bình quân chỉ được 3 - 4 triệu đồng/tấn mà chi phí phân bón, thuốc trừ sâu, làm giàn đã mất khoảng 4 - 5 triệu đồng/sào. Với giá bán này thì người trồng lỗ vốn.

Trồng màu nhưng không có liên kết chặt chẽ để bảo đảm đầu ra tốt thì nông dân luôn phải đối mặt với điệp khúc "được mùa mất giá", "được giá mất mùa"; vất vả trồng, chăm sóc mà thu nhập thấp, thậm chí không có thu nhập họ sẽ không mặn mà với cây trồng thống trên vùng chuyên màu nữa. Cũng là người trồng bí xanh xuân hè lâu năm với diện tích lớn, ông Nguyễn Văn Đệ, thôn Hậu Thượng cho biết: Nhà tôi trồng khoảng 9 sào bí xanh. Năng suất bí năm nay bằng năm ngoái, khoảng 2 - 2,5 tấn/sào song giá bí thấp, dưới 4.000 đồng/kg, trồng vất vả mà không có lãi.

Chia sẻ khó khăn với bà con xã viên, thời gian

HIỆU NGHĨA



Cây ớt trên vùng chuyên màu của xã Hồng Bạch.

QUỲNH PHỤ**Tăng cường phòng bệnh dại cho đàn chó, mèo**

Từ đầu năm đến nay, tình hình bệnh dại trên cả nước diễn biến khá phức tạp, xuất hiện nhiều trường hợp người bị chó, mèo cắn gây tử vong. Để phòng, chống bệnh dại, huyện Quỳnh Phụ tích cực triển khai tiêm vắc-xin cho đàn chó, mèo, góp phần bảo đảm an toàn

cho cộng đồng, phát triển chăn nuôi. Xã An Khê có 480 con chó, mèo. Nhiều năm nay, trên địa bàn xã chưa xảy ra trường hợp chó, mèo dại cắn, gây chết người. Để phòng, chống bệnh dại, xã thành lập các đoàn trực tiếp về từng thôn, hộ dân để tuyên truyền, hướng dẫn người

chủ tịch UBND xã cho biết: Thời gian qua, An Khê đã đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh về tính chất nguy hiểm, các biện pháp phòng, chống bệnh dại tới người dân. Cùng với đó, xã thành lập các đoàn trực tiếp về từng thôn, hộ dân để tuyên truyền, hướng dẫn người

dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong việc nuôi, nhốt chó, mèo. Qua đó, người dân trên địa bàn xã đã thay đổi nhận thức, chấp hành tốt các quy định về phòng, chống bệnh dại. Các hộ dân khi được thông báo lịch tiêm đã chủ động nhốt chó, mèo và có mặt tại nhà để nhân viên thú y đến triển khai tiêm nên rất thuận lợi. Đến nay tỷ lệ tiêm phòng vắc-xin dại cho đàn chó, mèo của xã đạt 99%.

Ông Đỗ Văn Dư, thôn Hiệp Lực cho biết: Tôi nuôi chó từ nhiều năm nay. Nhà tôi không bao giờ thả rông, cứ nhốt ở trong chuồng nhưng vẫn phải tiêm phòng, vì vậy những đợt tiêm phòng nhà tôi thực hiện rất đầy đủ. Không chỉ có xã An Khê thực hiện tốt việc tiêm phòng vắc-xin phòng dại cho đàn chó, mèo mà nhiều địa phương trên địa bàn Quỳnh Phụ cũng tích cực nâng cao tỷ lệ tiêm phòng dại cho đàn chó, mèo. Ông Nguyễn Đức Tuyền, xã Quỳnh Hải là một trong những hộ dân vừa được cán bộ thú y đến tận nhà tiêm bổ sung vắc-xin phòng dại

cho chó của gia đình. Ông Tuyên cho biết: Biết được thông tin về tính chất nguy hiểm của bệnh dại và các biện pháp phòng, chống; các quy định bắt buộc về khai báo, quản lý đàn chó, mèo nuôi và tiêm phòng vắc-xin dại; các biện pháp xử lý khi bị chó, mèo cắn. Hướng dẫn người dân đầu hiệu nhận biết bệnh dại, các biện pháp xử lý khi có chó, mèo bị dại, nghi bị dại. Vận động người dân thực hiện nghiêm túc tiêm vắc-xin dại cho đàn chó, mèo...

Trong những năm qua, công tác tiêm vắc-xin phòng bệnh dại được các địa phương ở Quỳnh Phụ quan tâm thực hiện thường xuyên. Các địa phương hướng dẫn, yêu cầu chủ hộ nuôi chó, mèo và động vật khác có nguy cơ gây bệnh cam kết thực hiện đúng, đầy đủ các quy định về nuôi, nhốt, quản lý, nhất là việc khai báo, tiêm vắc-xin và phòng, chống bệnh dại. Đến thời điểm này, Quỳnh Phụ đã tiêm 10.880 liều vắc-xin phòng dại cho đàn chó mèo và huyện tiếp tục tiêm bổ sung để đạt kế hoạch đề ra.

MẠNH THẮNG



Người dân xã An Khê (Quỳnh Phụ) thực hiện tốt việc tiêm vắc-xin phòng dại cho đàn chó, mèo.

**THÁI THUY
Hơn 8.900 hội viên nông dân vay vốn
phát triển sản xuất**

6 tháng đầu năm 2024, các cấp nông dân huyện Thái Thuỵ đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Hiện nay, hội nông dân các cấp trong huyện tin cậy với các ngân hàng cho hơn 8.900 hội viên vay vốn với tổng dư nợ trên 560 tỷ đồng; quản lý tốt quỹ hỗ trợ nông dân các cấp với số vốn hơn 4,8 tỷ đồng cho 109 lượt hội viên vay tại 9 xã để thực hiện các dự án chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản. Nhằm giúp hội viên nâng cao kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng quản lý điều hành trong sản xuất, kinh doanh, 6 tháng đầu năm, các cấp hội đã tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 20.800 lượt hội viên; phối hợp với Trường Trung cấp Nông nghiệp Thái Bình tổ chức dạy nghề cho 50 hội viên nông dân. Đồng thời tin cậy trên 50 tấn phân bón các loại giúp hội viên chủ động trong sản xuất. Bên cạnh đó, các cấp hội đã đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, 36/36 xã, thị trấn đã đăng ký thực hiện 158 mô hình tích tụ, tập trung đất nông nghiệp; vận động hội viên đóng góp 736 ngày công, hiến 7.997m² đất để xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn.

6 tháng cuối năm 2024, Hội Nông dân huyện Thái Thuỵ tập trung xây dựng, củng cố tổ chức hội các cấp mạnh về chính trị, thống nhất về tư tưởng và tổ chức; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc; đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; vận chuyển, hỗ trợ giúp nông dân phát triển sản xuất; vận động, hướng dẫn, hỗ trợ nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp...

NGUYỄN THẨM